



NEWS RELEASE

baaqmd.gov



ĐỀ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC: Ngày 6 tháng Chín năm 2023

LIÊN HỆ: communications@baaqmd.gov

Địa Hạt Không Khí thông báo bổ nhiệm ba phó viên chức điều hành mới

SAN FRANCISCO – Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã thông báo bổ nhiệm ba phó viên chức điều hành mới tại cuộc họp Hội Đồng Quản Trị hôm nay.

Ba vị trí bổ nhiệm mới bao gồm:

- **Meredith Bauer** đảm nhiệm vị trí Phó Viên Chức Điều Hành về Kỹ Thuật và Tuân Thủ
- **Hyacinth “Hy” Hinojosa** đảm nhiệm vị trí Phó Viên Chức Điều Hành về Tài Chính và Quản Trị
- **Viet Tran** đảm nhiệm vị trí Phó Viên Chức Điều Hành về Công Vụ

Tiến Sĩ Philip Fine – viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí – cho biết: “Tôi rất vui mừng chào đón các phó viên chức điều hành mới của cơ quan. Chuyên môn và kinh nghiệm làm việc với tập thể của họ chắc chắn sẽ tăng thêm sức mạnh cho những nỗ lực bảo vệ chất lượng không khí và sức khỏe của tất cả cư dân coi Vùng Vịnh là nhà. Những vị trí bổ nhiệm này hoàn thiện đội ngũ quản lý điều hành mới của Địa Hạt Không Khí và bảo đảm rằng chúng tôi được trang bị đầy đủ để giải quyết các thách thức về chất lượng không khí trên toàn khu vực, đặc biệt tại các cộng đồng đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng ô nhiễm không khí”.

Các phó viên chức điều hành mới được bổ nhiệm sẽ gia nhập đội ngũ của Veronica Eady – phó viên chức điều hành về công bằng và chương trình cộng đồng và Greg Nudd – phó viên chức điều hành về khoa học và chính sách.

Tiến Sĩ Meredith Bauer có bằng tiến sĩ ngành khoa học khí quyển tại Đại Học California, Berkeley và bằng cử nhân ngành tài nguyên thiên nhiên tại Đại Học Cornell. Bà đã có hơn hai mươi năm công tác tại Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ và có kinh nghiệm sâu rộng trong việc quản lý nhiều chương trình khác nhau về chất lượng không khí. Với vai trò hiện tại là trợ lý giám đốc tại Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency, EPA) Khu Vực IX, bà phụ trách mảng giám sát giấy phép và điều lệ. Meredith sẽ giám sát hoạt động của các bộ phận Kỹ Thuật/Cấp Giấy Phép cùng với Tuân Thủ và Thực Thi của Địa Hạt Không Khí cũng như chương trình Thẩm Định Rủi Ro Sức Khỏe/Giảm Rủi Ro.

Hy Hinojosa có bằng thạc sĩ ngành hành chính công tại Đại Học Tiểu Bang California, Long Beach và bằng cử nhân ngành kinh tế học tại Đại Học Tiểu Bang San Diego. Ông có hơn hai mươi lăm năm kinh nghiệm quản lý tại cả cơ quan chính quyền liên bang và địa phương. Thời

gian gần đây nhất, ông đảm nhiệm chức phó quản trị viên cấp quận của Quận Marin và ở cương vị này, ông đã chỉ đạo các hoạt động nỗ lực ứng phó khẩn cấp của quận trước đại dịch COVID-19 cũng như tình trạng cháy rừng và mất điện. Trước đó, ông từng giữ chức vụ cố vấn chính sách cấp cao tại Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện Hoa Kỳ và chức vụ trợ lý ủy viên khu vực tại Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ. Hy sẽ giám sát hoạt động của các bộ phận Nhân Sự, Tài Chính cùng với Dịch Vụ Hành Chính và Thông Tin của Địa Hạt Không Khí.

Viet Tran có bằng cử nhân ngành hành chính công và chính sách công tại Đại Học Nam California. Ông có hơn hai mươi năm kinh nghiệm thuộc lĩnh vực công và tư nhân trong việc quản lý và triển khai các chiến lược quan hệ công chúng và phối hợp với các viên chức dân cử ở các cấp liên bang, tiểu bang và địa phương. Với vai trò giám đốc công vụ tại Entergy New Orleans, Viet đảm nhiệm vị trí người phát ngôn của công ty trước các tổ chức chính quyền và cộng đồng cũng như truyền thông. Trước đó, ông từng đảm nhiệm vị trí giám đốc vùng của Văn Phòng Thị Trưởng Los Angeles. Viet sẽ giám sát các bộ phận Truyền Thông, Lập Pháp và Sự Vụ Liên Chính Quyền cũng như những mảng nhiệm vụ về Tiếp Cận/Dự Án Đặc Biệt.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

#

Văn Phòng Thông Tin của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)